



# ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา (Weekly News from USA)

วันที่ 3 – 7 กันยายน 2561

สหรัฐฯ กับเม็กซิโกขยับเข้าไปใกล้การปฏิรูปข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันครั้งใหญ่ขึ้นอีกก้าวหนึ่ง



ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้ เปญา เนโต (Reuters/Henry Romero)

## เนื้อหาสาระข่าว:

- สหรัฐฯ และเม็กซิโกได้บรรลุข้อตกลงบางส่วนตามข้อตกลงเสรีทางการค้าแห่งอเมริกาเหนือ (NAFTA) โดยทั้งสองประเทศได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
- ข้อตกลงดังกล่าวจะปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
- แคนาดาจะต้องเห็นพ้องกับแนวทางใหม่นี้ด้วย และทั้งสามประเทศจะต้องบรรลุข้อตกลงในเรื่องอื่น ๆ อีกเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงในการเจรจาตามข้อตกลงของ NAFTA ในขั้นสุดท้าย

1

## Weekly News from Thai Trade Center-Miami

Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



[www.facebook.com/thaitrademiami/](http://www.facebook.com/thaitrademiami/)



[thaitrademiami33126](https://www.instagram.com/thaitrademiami33126)

สหรัฐฯ และเม็กซิโกได้บรรลุข้อตกลงในส่วนปลีกย่อยตามข้อตกลงเสรีทางการค้าแห่งอเมริกาเหนือ (NAFTA) นับเป็นก้าวสำคัญเพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างหลักในการเจรจาการค้าที่รู้จักกันในนาม NAFTA

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แสดงความชื่นชมต่อข้อตกลงดังกล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ โดยกล่าวว่า ข้อตกลงครั้งใหม่นี้ “ดีเหลือเกิน” สำหรับเจ้าของฟาร์มและคนงาน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้พยายามผลักดันให้มีการเจรจา NAFTA ใหม่มานานแล้ว โดยกล่าวว่า ข้อตกลงที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ เป็นข้อตกลงที่แย่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ เลย

ในขณะที่กำลังประชุมทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเอ็นริเก้ เปญา เนโโต ณ ห้องรูปไข่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวอีกว่า แคนาดาอาจถูกตัดออกไปจากข้อตกลงแล้วชื่อ NAFTA ก็คงจะต้องเลิกใช้เพราะอาจ “สื่อความผิด ๆ” ไปได้ ท่านประธานาธิบดีก็กล่าวกับบรรดานักข่าวว่า ท่านจะต่อสายถึงประธานาธิบดีจัสติน ทรูโดของแคนาดาเร็ว ๆ นี้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวอีกว่าหากแคนาดาไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใหม่ สหรัฐฯ ก็อาจจะถอนตัวจาก NAFTA แล้วหันมาทำข้อตกลงกับเม็กซิโกเท่านั้น แล้วยังขู่อีกว่าจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากแคนาดาเพื่อบีบประธานาธิบดีทรูโดและทีมเจรจาของแคนาดาให้ยอมตามด้วย

ตามที่สหรัฐฯ แกลงมีประเด็นที่เข้าสู่การเจรจาดังนี้

- มีการผลักดันให้เพิ่มสัดส่วนของรถที่จะต้องจัดหามาจากประเทศใน NAFTA เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้อย่างสะดวกสบายระหว่างเขตแดนของประเทศในกลุ่ม NAFTA ทั้งสาม จากเดิม 62.5% ไปเป็น 75%
- เส้นแบ่งเรื่องปริมาณการผลิตที่ต้องใช้แรงงานที่มีค่าแรงไม่ต่ำกว่า 16 เหรียญฯ ต่อชั่วโมงนั้น ซึ่งหากเป็นไปตามข้อตกลงใหม่แล้ว 40 – 45 % ของรถยนต์ที่ผลิตขึ้นมานั้นจะต้องผลิตโดยแรงงานที่มีรายได้สูงกว่าเหล่านี้ เพื่อที่จะนำเข้าส่งออกระหว่างเขตแดนของประเทศในกลุ่ม NAFTA ได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า
- ข้อตกลงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการเจรจาเรื่องแรงงานด้วย

2

### Weekly News from Thai Trade Center-Miami

Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



[www.facebook.com/thaitrademiami/](https://www.facebook.com/thaitrademiami/)



[thaitrademiami33126](https://www.instagram.com/thaitrademiami33126)

ประธานาธิบดีเปญา นีเอโตแถลงว่าข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นสัญญาที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสหรัฐฯ และเม็กซิโก แต่ท่านก็ยังหวังว่าแคนาดาจะร่วมทำข้อตกลงด้วยกัน โดยพยายามใช้ชื่อ NAFTA เรียกกลุ่มประเทศ ทั้งสามซ้ำแล้วซ้ำอีก

“เราหวังเช่นนั้นครับ ท่านประธานาธิบดี ว่าแคนาดาจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งหมดกับพวกเรา” ประธานาธิบดีเปญา นีเอโตกล่าว

ก่อนที่ทางทำเนียบขาวจะปรากฏตัวออกมา ประธานาธิบดีเปญา นีเอโตได้ส่งข้อความผ่านทาง Tweeter ว่าท่านได้พูดคุยกับประธานาธิบดีทรูโดเพื่อเล่าความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐฯ แล้วเร่งให้แคนาดากลับเข้ามาร่วมข้อตกลงอีกครั้ง ประธานาธิบดีเปญา นีเอโตยังได้กำหนดระยะเวลาการเจรจาแบบไตรภาคีเอาไว้อย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะให้การเจรจาขั้นสุดท้ายเสร็จสิ้นให้ได้ภายใน “สัปดาห์นี้”

ผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดาคริสเตีย ฟรีแลนด์แถลงว่า ข้อตกลงดังกล่าว “จะต้องมีการลงนาม” ในระดับชาติเสียก่อน และประเทศแคนาดาก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะยอมลงนามด้วยหรือไม่ เราจะร่วมลงนามในเฉพาะข้อตกลง NAFTA ใหม่ที่เป็นประโยชน์กับแคนาดาและและเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นกลางเท่านั้น

ตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสท่านหนึ่ง แคนาดานั้นสามารถกลับเข้าไปร่วมทำข้อตกลงด้วยในเร็ว ๆ นี้ก็ได้ หรือข้อตกลงอาจยังคงมีแค่ระหว่างสหรัฐฯ และเม็กซิโกก็เป็นได้ ทั้งนี้ก็เพราะข้อตกลงใหม่ ๆ นั้นต้องผ่านการอนุมัติจากสภาเสียก่อน

ดูจากที่แคนาดาไม่ได้เข้าร่วมในการเจรจามาถึงขณะนี้แล้ว ผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่านต่างการปรับปรุงข้อตกลงของ NAFTA อย่างเต็มรูปแบบคงเป็นจริงได้ยาก หากพิจารณาจากข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่ยังคงค้างคาอยู่

นายเกรกอรี วาเลียร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ระดับโลกของ Horizon Investments เตือนให้ระวังเอาไว้ว่าสถานการณ์ยังพลิกผันไปได้อีกหลายทาง

### Weekly News from Thai Trade Center-Miami

Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



“ก็นับเป็นเรื่องที่ตึนะที่ให้เห็นความคืบหน้าบ้าง แล้วท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องออกมาโอ้อวดเรื่องนี้แน่ ๆ อยู่แล้ว แต่การเจรจาครั้งนี้ยังไม่ได้จบลงแล้วจริง ๆ หรือคะ” นายวาเลียร์กล่าวกับ Business Insider

ประเด็นที่สำคัญที่สุดกลับกลายเป็นเรื่องที่สหรัฐฯ เรียกร้องให้มีข้อกำหนดที่มีเงื่อนไขจำกัด (Sunset Clause) ซึ่งจะมีผลให้ต้องกลับมาพิจารณาข้อตกลงกันใหม่ทุก ๆ ห้าปี โดยมีทางเลือกให้สามารถถอนตัวจากข้อตกลงได้ เป็นส่วนหนึ่งในการเจรจา ทั้งเม็กซิโกและแคนาดาต่างต่อต้านความคิดเช่นนั้น เพราะจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและให้สิทธิสหรัฐฯ ในการล้มข้อตกลง NAFTA โดยการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียว

จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสท่านหนึ่งนั้น สหรัฐฯ มีท่าทีอ่อนลงในเรื่องข้อเรียกร้องให้มีข้อกำหนดที่มีเงื่อนไขจำกัดในข้อตกลงที่ทำกับเม็กซิโกโดยกำหนดให้ทำข้อตกลงกันต่อเนื่องในระยะ 16 ปี โดยจะมีการพิจารณาทบทวนทุก ๆ หกปีแทน

นายเฮซุส เซอาเด ผู้แทนการค้าของผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของเม็กซิโก นายอันเดรส มานูเอล โลเปส โอบราดอร์ แลกกับนักข่าวในวันเสาร์ว่า ทั้งสามฝ่ายอาจมาทำข้อตกลงร่วมกันเรื่องข้อกำหนดที่มีเงื่อนไขจำกัดในรูปแบบที่จะให้มีการประเมินผลของข้อตกลงเป็นประจำโดยไม่มีการชูกันว่าจะล้มข้อตกลงก็น่าจะเป็นไปได้

นายไอแซค โบลทานสกี ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนโยบายของบริษัท Compass Point ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและการค้าระหว่างประเทศก็ออกมาเตือนให้ระวังด้วยเช่นกัน

“ผมคิดว่าการมีความคืบหน้าไปได้ ก็ดีทั้งนั้นแหละ” เขากล่าวกับ Business Insider “ด้วยการกล่าวเช่นนั้น มันก็เหมือนเป็นการริบฉลองให้กับชัยชนะย่อย ๆ (ในเกมการแข่งขัน ซึ่งอาจไม่มีผลกับการแข่งขันเลย) ยังมีงานที่จะต้องทำกันอีกมากโขอยู่นะ”

ราคาหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นรับข่าวข้อตกลงทันที ด้วยดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้นถึง 200 จุดเมื่อเวลา 10:35 น. ตามเวลาชายฝั่งตะวันออก นอกจากนั้น เงินเปโซของเม็กซิโกแข็งขึ้นถึง 1% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะคงที่อยู่ที่ 18.67 เปโซต่อ 1 เหรียญฯ แข็งค่าขึ้นกว่า 0.7%

#### Weekly News from Thai Trade Center-Miami

Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



แม้จะไม่มีแคนาดาเข้าร่วมด้วย การจับมือกันทำข้อตกลงครั้งนี้ก็เป็นหลักชัยครั้งสำคัญในความพยายามที่จะเจรจากรอบข้อตกลง NAFTA ที่ค้างคามานานนับปีแล้ว แต่ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านที่เห็นว่าข้อตกลงครั้งนี้ทำให้สัญญาที่ดีที่สุดสำหรับสหรัฐฯ นายแดเนียล กริสโวลด์ ซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโสที่ร่วมศูนย์วิจัยการค้าเสรี Mercatus กล่าวว่าการทำข้อตกลงที่เข้มงวดขึ้นกับเรื่องรถยนต์นั้นไม่มีความจำเป็นเลย แล้วก็อาจหันมาวางกักรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ในภายหลัง

“การปรับกรอบข้อตกลงควรจะเป็นไปในทิศทางที่จะมุ่งขยายการค้าผ่านระบบดิจิทัล ภาคการผลิตพลังงาน ผลิตภัณฑ์จากนม มีเสรีมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องถอยกลับความเสรีที่มีอยู่แล้วให้ลดน้อยลง แต่โชคไม่ดีนักที่สิ่งที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จัดลำดับความสำคัญไว้สูง เช่น การเข้มงวดกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) และข้อกำหนดที่มีเงื่อนไขจำกัด (Sunset Clause) พาราหลงทิศทางไปเลย”

นายไซมอน เลสเตอร์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายการค้าแห่งสถาบัน Cato กล่าวชื่นชมถึงความคืบหน้าในความทุ่มเทต่อการเจรจา NAFTA แต่ก็ยังเตือนว่ากฎหมายเรื่องรถยนต์จะส่งผลเชิงลบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์

“บางส่วนของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และเม็กซิโกที่ได้รับรายงานมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับเรื่องการคาร์บอนนั้นทำให้ข้อตกลงดูจะแย่งด้วยการดึงเอาส่วนที่เป็นการค้าเสรีออกจากกรอบข้อตกลง NAFTA” เลสเตอร์กล่าว “แต่ก็หวังว่า เรื่องนี้จะเปลี่ยนสัญญาว่ากรอบข้อตกลงที่กว้างกว่านี้จะยังคงเอาไว้”

กรอบการเจรจา NAFTA เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในกรอบที่ใหญ่กว่านี้ ในอันที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ ท่านประธานาธิบดีได้ทยอยกำหนดอัตราภาษีนำเข้าออกมาเป็นลำดับ นับจากเหล็กกล้า อลูมิเนียม เครื่องซักผ้าและสินค้าจากประเทศจีนในปี นี้ ซึ่งเป็นการจุดชนวนให้เกิดการโต้เถียงกันกับบรรดาพันธมิตรและคู่แข่งกันอย่างหืดเทียมกัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้กล่าวย่ออยู่บ่อย ๆ ว่าภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นแผนกดันเพื่อให้เม็กซิโกและแคนาดามาเจรจาเรื่องกรอบข้อตกลง NAFTA กันใหม่นั้นเอง

**บทวิเคราะห์:** นโยบายเชิงกร้าวทางภาษีนำเข้าเป็นอำนาจของประธานาธิบดีที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้โดยไม่ต้องขอสภา ในสมัยนี้จึงเห็นการนำเอามาตรการทำนองนี้มาใช้บ่อยครั้ง วัตถุประสงค์หลักนั้น พอจะ



อนุমানได้ว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจ และสร้างความหวาดหวั่นให้บรรดาผู้ค้า ซึ่งสหรัฐฯ นั้นอยู่ในฐานะผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดในหลาย ๆ อุตสาหกรรม การกีดกันสินค้าแต่ละครั้งย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบเข้ามายังสหรัฐฯ ประเทศผู้ส่งออกรายย่อยลงมาก็รับผลกระทบลดหลั่นกันลงมาเมื่อใช้มาตรการเช่นนี้แล้ว ก็จำเป็นอยู่เองที่ผู้ส่งออกสินค้าเหล่านั้นจะต้องดิ้นรน เรียกร้องและอาจถึงขั้นกดดันรัฐบาลตนเองให้เร่งเจรจา การเจรจาหลังมาตรการรุนแรงทางภาษีย่อมยกให้สหรัฐฯ อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่าหลาย ๆ รัฐบาลจึงมักเริ่มกระบวนการด้วยการประกาศมาตรการตอบโต้ แล้วค่อยเจรจากันลับหลังมือ ทั้งนี้ก็เพราะการตอบโต้ด้วยมาตรการกีดกัน หรือสงครามการค้าไม่เคยจบลงด้วยดี มักจะต้องเจ็บตัวกันทั่วหน้าทุกฝ่ายเสมอ และอาจเลวร้ายถึงขั้นก่อวิกฤติเศรษฐกิจโลกได้ หากยืดเยื้อยาวนานต่อไป

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยอมรับเองว่าการใช้มาตรการภาษีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจูงใจให้เม็กซิโกและแคนาดาสรุปการเจรจาในกรอบ NAFTA ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นไปได้ว่าหากการเจรจาดังกล่าวสรุปจบแล้ว อาจมีมาตรการที่ผ่อนคลายลงบ้างสำหรับประเทศคู่ค้ารายอื่น ๆ อย่างไรก็ตามคงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการเจรจาระดับทวิภาคีซึ่งสหรัฐฯ จะอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบในการเจรจาอย่างแน่นอน รัฐบาลประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบคงมีการเตรียมการเพื่อเจรจากับสหรัฐฯ พร้อมข้อเสนอที่สหรัฐฯ เป็นฝ่ายได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นบ้าง

**ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ:** สำหรับผู้ประกอบการไทยในรายสินค้าที่ได้รับผลกระทบนั้น แม้จะดูน่าตกใจหากต้องเสียภาษีสูงขึ้นในอัตรา 25% ดังที่สหรัฐฯ กำหนดเพิ่มขึ้นนั้น แต่ในความเป็นจริง การใช้มาตรการดังกล่าวนั้นถูกประกาศใช้แบบไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับประเทศคู่ค้าทุกประเทศ เท่ากับว่า มาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มหรือลดความสามารถในการแข่งขันของประเทศคู่ค้าใด ๆ เป็นการเฉพาะเลย (ซึ่งต่างจากกรณีที่สหรัฐฯ ใช้มาตรการทางภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนโดยเฉพาะ) ในขณะที่ผู้จัดจำหน่ายในสหรัฐฯ เองก็มีแนวโน้มที่จะนำเข้ามาสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ เช่น เหล็ก เหล็กกล้า เพิ่มขึ้น ดังนั้นมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้ดัชนีราคาสินค้าปลายน้ำของอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภครายใหญ่ในสหรัฐฯ เองซึ่งทำให้น่าเชื่อว่าการใช้มาตรการกักร้าวเช่นนี้ ไม่น่าจะยืดเยื้อยาวนานนัก หากรัฐบาลสหรัฐฯ พอลจะมีผลงานที่นับเป็นความสำเร็จได้บ้าง ก็น่าจะเริ่มมีท่าทีที่ผ่อนคลายลงบ้าง

ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเน้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้า หาดตลาดเพิ่มและพยายามพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเท่าที่จะทำได้ตามปกติ และพร้อมที่จะให้ข้อมูลและการสนับสนุนต่อภาครัฐ เพื่อให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยไม่ต้องตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจากการเจรจา แรงกดดันต่อภาครัฐฯ รั้งแต่จะทำให้

#### Weekly News from Thai Trade Center-Miami

Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



รัฐบาลไทยต้องตกอยู่ในฐานะที่จะต้องจ่ายออมเพื่อให้ยุติมาตรการเหล่านั้นโดยเร็ว ในทางตรงกันข้าม หากผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งต้นน้ำและปลายน้ำในสหรัฐฯ ผู้ซึ่งจะได้รับผลกระทบเองโดยตรงจากมาตรการดังกล่าว น่าจะต้องสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลสหรัฐฯ เอง ซึ่งก็อาจช่วยให้การใช้มาตรการและท่าทีที่แข็งกร้าวไม่ยืดเยื้อยาวนานจนเกินไป

\*\*\*\*\*

ที่มา: Business Insider

เรื่อง: “The US and Mexico struck an agreement on key parts of NAFTA, moving a step closer to reshaping the massive trade deal”

โดย: Bob Bryan

จัดทำโดย: วรวิทย์ วิริยะเลิศ

สคต. ไมอามี /วันที่ 31 สิงหาคม 2561

7

### Weekly News from Thai Trade Center-Miami

Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



[www.facebook.com/thaitrademiami/](http://www.facebook.com/thaitrademiami/)



[thaitrademiami33126](https://www.instagram.com/thaitrademiami33126)